

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของ กองงานวิทยาเขตบางนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ๔. ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน ๕. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 	ประเด็นยุทธศาสตร์ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ ๓. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสำเร็จการศึกษาแล้วมี งานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง ๒. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค ๓. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) ๔. เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 	เป้าประสงค์ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง ๒. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ ๔. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา ๕. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ๗. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๙. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) ๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน ๑๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร ๑๒. ส่งเสริมการขึ้นนำ ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม ๑๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 	กลยุทธ์ <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาและส่งเสริมกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า บูรณาการเพื่ออาชีพ ๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ แก่สังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ๔. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร ๖. ส่งเสริมการขึ้นนำ ป้องกัน และแก้ปัญหาของสังคม